
Beautifool    
 

เพราะเห็นวา่ผู้หญิงสว่นใหญ่มกัให้ความส าคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอก ความสวยความงาม และคา่นิยม

ตา่งๆ  ซึง่สิ่งเหลา่นีท้ าให้ผู้หญิงขาดความมัน่ใจในตวัเอง เพราะต้องคอยกงัวลกบัค าพดูของคนรอบข้าง ผลงานเร่ือง 

Beautifool  ท่ีประภากร มิ่งศิริ   หรือ “อ่าว”  มหาวทิยาลัยมหดิล จดัท าขึน้ก็เพ่ือต้องการ “ส่ือสาร” ให้ผู้หญิง

หลายๆ คนเกิดความมัน่ใจในตวัเองมากขึน้ และต้องการส่ือให้เห็นว่า “ความสวย”  ท่ีจะอยูคู่ก่บัคณุตลอดไปนัน่คือ

ความสวยจากภายในตวัของคณุเอง 

 “อ่าว” บอกวา่ การสง่ผลงานเข้าร่วมโครงการ  TAF 2 แอนิเมชั่นอิสระเพื่อสังคมไทย หรือ Thailand 

Animator Festival  ครัง้ท่ี 2 ในครัง้นี ้ นอกจากผลงานจะผา่นเข้ารอบ 10 ทีมสดุท้ายแล้ว ยงัได้มีโอกาสเข้าคา่ย 

Animator+Ar-Sa  ท่ีจดัโดยมลูนิธิสยามกมัมาจลด้วย ซึ่งในคา่ยนีท้ าให้ได้เรียนรู้เร่ืองการคิดอยา่งเป็นระบบ  เพราะ

ถ้าเราคดิอยู่คนเดียว เราอาจจะไมส่ามารถ “ต่อยอด” ผลงานได้  แตก่ารเข้าคา่ยครัง้นี ้ “เปิดโอกาส” ให้ผู้ รู้ในด้าน

ตา่งๆ เข้ามาช่วยเหลือเรามากขึน้  จนเราสามารถ “ตอบโจทย์” ในทกุค าถามได้ 

 “เราไม่เคยรู้จกัพี่ๆ  คนไหนมาก่อนเลย  แต่พอไดม้าเข้าค่ายในครั้งนี้ พี ่ๆให้ความช่วยเหลือดีมาก  ทัง้ให้

ค าปรึกษาแนะน าในหลายๆ เร่ือง ชี้แนวทางใหเ้ราสามารถเดินไปในทางทีถู่กต้องได ้และทีส่ าคญัชี้แนะใหเ้ราเห็นถึง

ความก้าวหน้าและมัน่คงของสายงานนีว่้าไปไดไ้กลแค่ไหน  ส่วนเพือ่นๆ  แม้จะต่างคนต่างมีแนวคิดทีแ่ตกต่างกนั 

เหมือนเสน้ตรงทีน่ ามาวางเรียงกนั กลายเป็นเส้นตรงหลายๆ เสน้ ทีส่ามารถเชื่อมต่อแนวคิดกนัได้” 

 “อา่ว” บอกวา่ โครงการนีถื้อเป็น  “เวท”ี แขง่ขนัส าหรับคนท าแอมนิเมชัน่   หากไมใ่ช่การแขง่ขนั เราจะ

พฒันาตวัเองได้ช้ากวา่  ถ้าเรายิ่งแขง่ขนักนั  จะท าให้เราพฒันาตวัเราเองไปได้เร็วขึน้  ยิ่งโครงการ Animator 

Festival ครัง้ท่ี 2 นีมี้การเข้าคา่ยด้วยยิ่งเป็นเร่ืองดี เพราะไมค่อ่ยมีคนท ากนั   เพราะถ้าไมไ่ด้เข้าคา่ยนี ้เราก็คงไมมี่

โอกาสได้พดูคยุกบัพ่ีแอนิเมเตอร์มือหนึง่ของประเทศไทยได้เลย แตใ่นคา่ยนีเ้ราสามารถพดูคยุกบัพ่ีๆ เขาได้โดยตรง  

รู้สกึดีใจมาก  

 “เราไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน ไม่รู้เลยว่าแต่ละคนมีนิสยัอย่างไร ตอนท างานกลุ่มก็คิดเหมือนกนัว่าถา้เราโยน

ไอเดียออกไปแลว้ เขาจะชอบไหม  แต่ก็ตอ้งลองท าดู  พยายามคิดว่าท าอย่างไรใหเ้พือ่นยอมรับเราใหไ้ด ้ท าใหเ้ขา

เข้าใจงานของเรา  เวลาน าเสนองานจึงต้องท าใหไ้ดดี้ ให้เพือ่นๆ  ร่วมค่ายเข้าใจ เพือ่ทีพ่วกเขาจะไดช่้วยกนั “ต่อ

ยอด” งานของเรา” 

 สุดท้าย “อ่าว” ฝากบอกไปถงึน้องๆ ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดว่าไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาติ

ผลงานเรา ขอให้เราม่ันใจในตัวเองว่าผลงานของเราดีพอแล้วหรือยัง  ถ้าคิดว่าดีแล้วก็ต้องให้คนอ่ืนๆ 

เหน็ในฝีมือของเรา ไม่ว่าเราจะตดิ 1 ใน 10 หรือ 1 ใน 30 หรือไม่ก็ตาม สิ่งที่ส าคัญคือ ให้คนอ่ืนๆ เขาได้

เหน็ผลงานเรา แล้วเขาได้รู้ว่าผลงานเราเป็นอย่างไร เพียงเท่านีก้็น่าจะเพียงพอแล้ว 


